

Số: /BHXH-TST

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước
kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện gửi tới trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV theo Công văn số 1611/BDN ngày 21/11/2023, nội dung kiến nghị như sau:

Hiện nay thông tin ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) không có đủ thông tin nơi cư trú và tạm trú vì vậy trong quá trình rà soát, nhiều trường hợp người dân có hộ khẩu tại địa phương khi đi làm ăn xa mua bảo hiểm tại nơi tạm trú, không được tính vào tỷ lệ của địa phương, dẫn đến một số địa phương không đảm bảo đủ tỷ lệ người dân tham gia BHYT theo quy định, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện một số nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đề nghị BHXH Việt Nam nghiên cứu, bổ sung thông tin về nơi cư trú và nơi tạm trú ghi trên thẻ BHYT để có cơ sở xác định tỷ lệ người dân tham gia mua BHYT trên địa bàn.

BHXH Việt Nam xin trả lời như sau:

Hiện nay, các thông tin của người tham gia BHYT, trong đó có thông tin về nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) đã được cơ quan BHXH cập nhật đầy đủ trong cơ sở dữ liệu của ngành BHXH và cơ bản đã đồng bộ, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Việc không ghi nơi cư trú trên thẻ BHYT như trước đây không gây khó khăn trong việc rà soát, thống kê, xác định tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn, tiết kiệm được chi phí in ấn thẻ BHYT giấy khi người tham gia thay đổi nơi cư trú. Khi cần thống kê số người tham gia BHYT trên địa bàn theo nơi cư trú, cơ quan BHXH có thể tổng hợp, xuất dữ liệu từ hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của ngành BHXH để cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, hiện nay việc thống kê dân số trên từng địa bàn cư trú gặp khó khăn do di biến động của người dân, có thể hiện tại người dân đang có mặt tại địa bàn nhưng tại thời điểm thống kê lại cư trú tại địa bàn khác. Vì vậy, để xác định chính xác tỷ lệ người dân tham gia BHYT theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, cần có quy định chặt chẽ về quản lý di biến động (khi chuyển tạm trú phải cắt giảm nơi thường trú và ngược lại). Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định kiến nghị với các bộ, ngành liên quan như Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục thống kê) xem xét nghiên cứu ban hành quy định, tiêu chí để có thể thống kê chính xác dân số (thường trú, tạm trú) tại từng địa phương làm cơ sở xác định đúng tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại địa phương.

Trên đây là trả lời của BHXH Việt Nam đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định để trả lời cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- VP (để tổng hợp);
- Lưu: VT, TST.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Mạnh